



ประกาศ

รายชื่อหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัล  
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
ขั้นตอนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร  
(Application Report)

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้พิจารณาผลงานที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรายงาน ผลการดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ขั้นตอนที่ ๒ จำนวน ๓๘ ผลงาน ดังนี้

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	หน่วยงาน
หมวด ๑ ด้านการนำองค์กรและ ความรับผิดชอบต่อสังคม	๑. กรมการจัดหางาน ๒. กรมการแพทย์ ๓. กรมราชทัณฑ์ ๔. กรมสรรพากร ๕. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๖. กรมสุขภาพจิต ๗. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ๘. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ๙. จังหวัดลำปาง
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ การสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑. กรมการพัฒนาชุมชน ๒. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ๓. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๔. กรมบังคับคดี ๕. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ๖. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ๗. กรมส่งเสริมการเกษตร ๘. กรมอนามัย ๙. กองทัพอากาศ ๑๐. สำนักงานประกันสังคม

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	หน่วยงาน
หมวด ๒ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๑๑. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๒. จังหวัดนครสวรรค์ ๑๓. จังหวัดแพร่ ๑๔. จังหวัดระนอง
หมวด ๓ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ๓. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ๔. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ๕. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๖. จังหวัดขอนแก่น ๗. จังหวัดสุพรรณบุรี
หมวด ๔ ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการเรียนรู้	๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมวด ๕ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑. กรมบัญชีกลาง ๒. กองบัญชาการกองทัพไทย
หมวด ๖ ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม	๑. กรมการพัฒนาชุมชน ๒. กรมการแพทย์ ๓. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนที่ ๒ จะได้รับการตรวจประเมินฯ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งกำหนดการตรวจประเมินฯ ให้ทราบต่อไป

สำหรับการประกาศผลการพิจารณารางวัลฯ ชั้นตอนสุดท้าย สำนักงาน ก.พ.ร. จะประกาศผลให้ทราบภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

-----

กองนวัตกรรมการบริการภาครัฐ  
 สำนักงาน ก.พ.ร.  
 ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓